

Số: /BC-TTHĐND

Ia Toi, ngày 20 tháng 6 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình hoạt động giám sát của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;*

*Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND xã Ia Toi về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã; Thường trực HĐND xã đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:*

#### **I. Kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã 6 tháng đầu năm 2024.**

##### *1. Việc giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp.*

Để chuẩn bị tốt cho các kỳ họp của HĐND xã, Thường trực HĐND xã đã thực tổ chức các Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp; phối hợp với các ban ngành có liên quan tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã trước và sau các kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ 7 của HĐND xã, có 17/20 đại biểu HĐND tham dự. Nhìn chung các đại biểu đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân của xã, tập trung trí tuệ, thảo luận, xem xét và đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND tại kỳ họp, nhằm tìm ra hướng khắc phục những khó khăn, tồn tại<sup>1</sup>.

##### *2. Về công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp:*

Trước khi các kỳ họp diễn ra HĐND xã phối hợp với UBMTTQ VN xã tổ chức cho Đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri nơi đại biểu ứng cử, để cử tri có cơ hội bày tỏ những tâm tư nguyện vọng của mình trước đại biểu HĐND xã; đồng thời thông báo cho cử tri biết về nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm diễn ra kỳ họp HĐND xã, kết quả kỳ họp cũng được thông báo cho nhân dân trên địa bàn xã.

##### *3. Việc thực hiện giám sát của Thường trực HĐND xã.*

Trong 6 tháng đầu năm Thường trực HĐND xã đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình trong công tác giám sát, đã xây dựng kế hoạch giám sát và

---

<sup>1</sup> Tại kỳ họp lần thứ 7 Hội đồng nhân dân xã đã tổ chức thảo luận tại kỳ họp và có 10 lượt ý kiến tham thảo luận với 21 nội dung.

phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên thường trực HĐND thực hiện theo các nội dung trong kế hoạch; Tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện giám sát theo chương trình của Hội đồng nhân dân huyện trên địa bàn xã.

Trong 6 tháng đầu năm Thường trực Hội đồng nhân dân xã xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể như sau:

+ Giám sát theo kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Thường trực HĐND xã về giám sát hoạt động khám chữa bệnh và công tác y tế dự phòng trên địa bàn xã tại trạm y tế xã Ia Toi<sup>2</sup>.

+ Giám sát theo kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 20 tháng 5 năm 2024 giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Ia Toi năm 2023 từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023<sup>3</sup>.

*4. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đơn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.*

#### *4.1. Hoạt động tiếp xúc cử tri*

Thường trực HĐND phối hợp với UBND xã xây dựng Kế hoạch tổ chức cho Đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã để báo cáo nội dung chương trình, thời gian, địa điểm diễn ra kỳ họp và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri được biết. Sau các buổi tiếp xúc cử tri Thường trực HĐND xã và UBND xã tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời.

Trong các buổi tiếp xúc cử tri có trên 90% đại biểu HĐND và 100% lãnh đạo chủ chốt của xã tham gia, do đó các ý kiến thuộc thẩm quyền của xã đã được lãnh đạo UBND xã trả lời trực tiếp tại các buổi tiếp xúc cử tri, đối với các ý kiến không thuộc thẩm quyền của xã thì đã được các Đại biểu HĐND xã tổng hợp, phân loại và gửi đến thường trực Hội đồng nhân dân xã để HĐND xã tổng hợp gửi các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.

#### *4.2. Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại của công dân*

---

<sup>2</sup> Làm tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân cũng như công tác y tế dự phòng trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm: Tổng số lượt khám, chữa bệnh trên địa bàn xã từ ngày 01/01/2024 đến 31/5/2024 là 554 lượt khám; Tổng số người tham gia BHYT có khám chữa bệnh tại trạm là 554 lượt; tổng chi phí BHXH đã chi trả cho công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế xã là: 75.158,122,00đ; Trạm Y tế xã đã thực hiện và triển khai tốt các hoạt động phòng chống dịch bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền cho người dân biết cách phòng các bệnh, tổ chức tổng dọn vệ sinh phát quang dọn vệ sinh xung quanh nhà ở và nơi sinh hoạt ở 5 thôn để phòng muỗi đốt, tổ chức khám cho người cao tuổi, khám sàng lọc người từ 40 tuổi để phòng bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh không lây nhiễm khác. Báo cáo phục vụ đoàn giám sát được gửi đến đoàn giám sát theo đúng thời gian quy định.

<sup>3</sup> Ủy ban nhân dân xã đã làm tốt công tác triển khai các văn bản của UBND huyện, BCD và BHXH huyện, các văn bản của xã đến người dân trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, phối hợp trong các buổi họp thôn tuyên truyền bằng miệng. BCD thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện phối hợp với UBND xã tổ chức tuyên truyền với hơn 620 lượt người tham gia trong năm 2023, mang lại hiệu quả cao đến người dân, người lao động nắm bắt kịp thời các nội mới về chính sách BHXH, BHYT. Tổng số BHYT đã cấp cho toàn xã trong năm 2023 là 3630 thẻ Bảo hiểm cho mọi đối tượng chiếm tỷ lệ 99,6% so với nhân khẩu trên địa bàn. Ủy ban nhân dân xã gửi báo cáo phục vụ đoàn giám sát không đúng thời gian quy định. Báo cáo phục vụ đoàn giám sát gửi quá muộn so với quy định làm ảnh hưởng đến tiến độ giám sát của đoàn.

Thường trực Hội đồng nhân dân xã duy trì lịch tiếp công dân theo quy định để kịp thời tiếp nhận và giải quyết các ý kiến kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong 6 tháng đầu năm 2024 Thường trực Hội đồng nhân dân xã không tiếp nhận ý kiến, kiến nghị nào của công dân.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.**

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND xã xác định mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024 đó là:

1. Xây dựng kế hoạch giám sát theo chuyên đề hoặc theo sự chỉ đạo của thường trực HĐND huyện, thường trực Đảng ủy xã *(nếu có)*.

2. Tăng cường công tác trong hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các Đại biểu HĐND xã. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo đối với bộ phận một cửa.

3. Thực hiện việc thanh tra giám sát theo kế hoạch, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn xã *(nếu có)* theo quy định của pháp luật.

4. Tiếp tục xây dựng kế hoạch giám sát theo chương trình giám sát năm 2024 đã đặt ra.

Trên đây là báo cáo hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Thường trực HĐND xã Ia Toi trình kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

### **Nơi nhận:**

- HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện (b/c);
- Đảng ủy xã (b/c);
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: TT HĐND xã.

**TM.HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lò Thị Sai**

